

**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**Tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020**

*Người tham luận: Đoàn Trung Thành*  
*Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định*

*Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Hội nghị!*

Hôm nay, Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin trình bày tham luận Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Trước tiên cho tôi gửi lời chúc đến các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp!

Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân. Tôi tên: Đoàn Trung Thành; hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định là người trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, còn chỉ đạo về mặt Chiến lược công tác kế hoạch tín dụng, tài chính của Chi nhánh theo định hướng phát triển của ngành, thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh Bình Định, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (giai đoạn 2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh.

*Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Hội nghị!*

Hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định có được kết quả như hôm nay là nhờ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và Ban đại diện HĐQT NHCSXH và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao bản thân tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực luôn gương mẫu đoàn kết thống nhất cao trong tập thể đơn vị. Luôn chấp hành nghiêm túc chỉ đạo và phân công của cấp trên, chấp hành tốt nội quy cơ quan, nội quy lao động. Tôi luôn thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên về các quyết định của mình. Nhờ bám sát quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc có liên quan hoạt động và nhiệm vụ của đơn vị. Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đã lãnh đạo đơn vị tích cực tham mưu trong việc huy động các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực tham mưu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng

chính sách xã hội. Kết quả đến 20/6/2020, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 4.039,5 tỷ đồng, tăng 1.767,6 tỷ đồng (+77,8%) so với đầu năm 2015. Trong đó: Nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân và huy động tiền gửi qua Tổ TK&VV đạt 442,7 tỷ đồng, tăng 339,9 tỷ đồng (+330,5%) so với đầu năm 2015 ; Vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 225 tỷ đồng, tăng 201,4 tỷ đồng (+855,6%) so với đầu năm 2015. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 4.012,4 tỷ đồng, tăng 1.742,5 tỷ đồng (+76,8%) so với đầu năm 2015, với gần 91 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ; nợ quá hạn 3,9 tỷ đồng, chiếm 0,097% tổng dư nợ (giảm 4,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 55% so với đầu năm 2015).

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 90% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho gần 199 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, giúp trên 39 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; gần 19 nghìn lượt hộ gia đình tại các vùng khó khăn được vay vốn mua sắm máy móc, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh, đánh bắt, chế biến hải sản và mở rộng cơ sở tiểu thủ công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; thu hút, tạo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động; giúp hơn 1 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 19 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 85 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hơn 2 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách...

Bên cạnh những thuận lợi đó, trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ, dịch bệnh, nắng nóng, khô hạn đã ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội và đời sống, hoạt động sản xuất của một bộ phận người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Để khắc phục những khó khăn, bản thân luôn chủ động xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp thực hiện, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ cấp dưới. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và vi phạm pháp luật; luôn nêu cao tinh thần làm việc, đạo đức lối sống trong sạch, giản dị; tích cực tham gia và tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các phong trào thi đua, đoàn kết nội bộ. Luôn xây dựng và tạo lập môi trường làm việc tốt, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên chức người lao động, đã thực hiện

tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện đúng theo quy định trả lương, thưởng đối với người lao động; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; điều kiện làm việc luôn được cải thiện đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ yên tâm công tác.

Thưa Hội nghị!

Những thành tích mà NHCSXH tỉnh đạt được còn có sự góp sức và xây dựng của tập thể đoàn kết trong nội bộ. Từng cán bộ, nhân viên luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, đồng viên chia sẻ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Bản thân luôn học hỏi, tìm ra giải pháp thích hợp nhằm cải tiến công việc, tham mưu, đề xuất những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, thay đổi phương thức làm việc nhằm tăng tính hiệu quả giải quyết vấn đề mới trong công tác. Đồng thời, dự báo đánh giá tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh, từ đó đề ra các giải pháp cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ triển khai quyết liệt thúc đẩy đơn vị phát triển. Ngoài ra, bản thân luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy, cách làm, tăng năng suất lao động, bảo đảm sự đồng bộ, kế thừa và phát triển. Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đã lãnh đạo đơn vị tích cực tham mưu trong việc huy động các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực tham mưu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nhờ sự hỗ trợ của vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại các xã khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bản thân có một số sáng kiến, nghiên cứu khoa học như:

- Đề tài “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác Thư ký”; "Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý vận hành ứng dụng Công nghệ thông tin"; "Giải pháp đa dạng và phát triển các sản phẩm huy động vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội".

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển NHCSXH là một hệ thống các mục tiêu, giải pháp và định hướng phát triển NHCSXH trong dài hạn và trung hạn vì thế tôi đã nghiên cứu Đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” để góp phần xây dựng thành công chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Ngoài ra, còn có sáng kiến khoa học: “Giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo nhận vốn ủy thác địa phương, huy

động nguồn vốn từ thị trường và nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định và sáng kiến khoa học: “Xây dựng mẫu báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành”.

*Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Hội nghị!*

Nhận thức tầm quan trọng của phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến đối với hoạt động đơn vị, nhất là trong điều kiện đổi mới công tác Thi đua-Khen thưởng. Quá trình tổ chức thực hiện, Chi nhánh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH và phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi nhánh và các cuộc vận động của tổ chức đoàn thể nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ hàng năm. Qua triển khai thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại chi nhánh, tạo động lực cho từng cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ giao.

Với những thành tích đạt được, trong thời gian tới bản thân tôi cần tiếp tục phát huy như sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua".

2. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng phát động thi đua - Khen thưởng là công cụ hữu hiệu động viên khuyến khích cho mỗi cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến là một hoạt động đặc thù của thi đua. Khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo và ứng dụng cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

*Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!*

Trong suốt chặng đường gần 18 năm xây dựng và trưởng thành đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất vinh quang và tự hào, các thế hệ CNVC-NLĐ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã luôn giữ vững trong mình tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, tận tâm phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua để xây dựng được chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định phát triển mạnh mẽ và có vị thế quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội như hôm nay.

Trong hội nghị hôm nay, thay mặt tập thể CNVC-NLĐ chi nhánh NHCSXH tỉnh, tôi thông nhất và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất, nhiệt liệt hưởng ứng

phong trào thi đua yêu nước của NHCSXH giai đoạn 2020-2025, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do cấp trên giao với phương châm "Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm xã hội; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025". Chúng tôi sẽ tập trung triển khai và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ CNVC-NLĐ, để mỗi người lao động trong Chi nhánh NHCSXH tỉnh hiểu rằng: Thi đua yêu nước là phải thể hiện qua những hành động cụ thể với tinh thần “Nhiệt huyết, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Kỷ cương, Trách nhiệm, Nhân ái, Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Hai là, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện các chỉ tiêu thi đua vượt mức đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trước những khó khăn, thách thức.

Ba là, Tiếp tục triển khai sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ CNVC-NLĐ; hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; Tăng cường giáo dục, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa NHCSXH đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể Hội nghị!

Trong không khí thi đua sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hôm nay, với sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, sự ủng hộ của địa phương và nhân dân trong tỉnh, toàn thể cán bộ CNVC-NLĐ trong chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng để đưa chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Cuối cùng, Tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!